

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện Côn Đảo.**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND, ngày 6/12/2016 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện năm 2017

Thực hiện Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 22/6/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Tư, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo (Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 21/6/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 21/6/2017 về ước thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017; Báo cáo số 134 /BC-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện về thực hiện đầu tư công và ước thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản cố định 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 8/6/2017 của UBND huyện kiểm điểm công tác lãnh đạo và điều hành); khảo sát tình hình thực tế và ý kiến chất vấn của các thành viên Ban, giải trình của các cơ quan, đơn vị chủ trì dự thảo; Ban Kinh tế- Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:**

Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội, nhất trí với những nhận định về kết quả thực hiện được mà UBND huyện đã trình bày trong các báo cáo. Sáu tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển ổn định, các nhiệm vụ về văn hóa xã hội được chú trọng thực hiện, đạt yêu cầu đề ra; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Nhiều chỉ tiêu kinh tế,

xã hội, đạt và vượt trên 50% so với Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2017 đã đề ra, cụ thể như:

### **1. Về kinh tế:**

Về giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) ước thực hiện đạt 56,94% kế hoạch (KH) năm, tăng 12,55% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị SXCN quốc doanh ước đạt 57,22% KH năm; giá trị SXCN ngoài quốc doanh ước đạt 56,72% KH năm.

Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ ước đạt 60,94% KH năm, tăng 23,37% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh thu thương mại ước đạt 55,72% KH năm, tăng 17,34% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ ước đạt 64,52% KH năm, tăng 27,23% so với cùng kỳ trong đó (doanh thu vận tải ước đạt 69,03% KH năm. Lượng khách du lịch tăng mạnh, nhất là trong tháng 4, tháng 5 nên doanh thu du lịch đạt khá cao ước đạt 65,97% KH năm).

Giá trị sản xuất ngư nghiệp ước đạt 70,67% KH năm, tăng 10,19% so với cùng kỳ do từ tháng 3 đến tháng 6, thời tiết đi biển thuận lợi tạo điều kiện cho ngư dân tập trung khai thác những sản phẩm phục vụ khách du lịch có giá trị kinh tế cao, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản gặp thuận lợi, mang lại năng suất cao.

Bên cạnh đó, vẫn còn có những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: Về giá trị sản xuất nông nghiệp, tuy đạt 50% KH nhưng giảm hơn 1,12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, diện tích cây trồng mới chưa mang lại năng suất cao; về lĩnh vực chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại do ảnh hưởng thời tiết mưa, lũ.

### **2. Về đầu tư phát triển:**

Mặc dù, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, chức năng tổ chức triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch ngay từ đầu năm 2017 như: định kỳ tổ chức giao ban XDCB để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ thực hiện các thủ tục, thẩm định hồ sơ dự án theo tiến độ và kế hoạch bố trí vốn năm 2017, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án.

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các nguồn vốn đều giải ngân thấp, cụ thể là nguồn ngân sách tỉnh chỉ đạt 39,5% KH vốn, ước giải ngân nguồn vốn XDCB phân cấp huyện và mua sắm, sửa chữa mang tính chất đầu tư đạt 37% KH vốn, riêng giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế rất thấp, chỉ ước đạt 18,38% KH vốn nhưng trong báo cáo của UBND huyện chưa phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế này, để đề ra biện pháp khắc phục hữu hiệu trong 6 tháng cuối năm.

Qua công tác giám sát và khảo sát thực tế, Ban KT-XH cho rằng hiện nay trên địa bàn huyện, các dự án từ các nguồn vốn SNKT chậm về tiến độ, các dự án dự kiến khởi công trong năm 2017 chậm triển khai cụ thể như: Dự án đường trước mặt và bên hông trường THCS đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa

hoàn tất các thủ tục bồi thường, các dự án về môi trường kéo dài từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa triển khai, các dự án chuẩn bị đầu tư triển khai thủ tục rất chậm, đáng lưu ý là Trường Mầm non Bến Đầm, Chợ Côn Đảo, Trường Tiểu học khu 3, nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 10...

Việc các dự án triển khai chậm trễ ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn; mặt khác, do các dự án chậm hoàn thành, nhất là các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục chưa giải tỏa căn cơ bức xúc về trường lớp là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh rất quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh đó, gây ảnh hưởng rất lớn đến vệ sinh môi trường trên địa bàn, là vấn đề mà hiện nay cư tri huyện nhà rất quan tâm, nhất là khi Côn Đảo đang trong giai đoạn tập trung phát triển du lịch theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra.

### **3. Về Tài chính - Ngân sách:**

- Ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 là 218.204 triệu đồng đạt 38,77% KH năm. Trong đó thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 109.411 đạt 36,83% KH năm do thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh, Sở Tài chính chỉ nhập dự toán cho huyện rút theo tiến độ thực hiện; Riêng thu NSNN trên địa bàn đạt khá cao, là 27.793 triệu đồng, đạt 60,68% KH năm trong đó do thu từ khu vực DNNN ước đạt 160% KH năm; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 165,51% kế hoạch; thuế sử dụng đất ước đạt 240% kế hoạch năm;

+ Ước tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 là: 195.101 triệu đồng, chỉ đạt 35,55% KH năm. Nguyên nhân là do chi đầu tư phát triển 92.775 triệu đồng, chỉ đạt 35,13% KH năm; chi thường xuyên: 102.287 triệu đồng, chỉ đạt 37,33% KH năm. Đáng lưu ý là chi cho sự nghiệp kinh tế chỉ đạt 27,33%, chi cho sự nghiệp môi trường chỉ đạt 6,44% kế hoạch năm.

### **4. Về văn hóa - xã hội:**

Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được quan tâm. Ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ 2016 -2017, tiếp tục được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thanh - truyền hình đáp ứng cho nhu cầu phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng trên địa bàn

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng cuối năm 2017 mà UBND huyện đề ra và; để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

trong những tháng cuối năm; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị một số nội dung sau:

### **1. Về phát triển kinh tế:**

Đề nghị UBND huyện thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chú ý các chỉ tiêu đạt tỷ lệ quá thấp trong 6 tháng đầu năm, phân tích các yếu tố tác động, ảnh hưởng để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong từng phiên họp tập thể hàng tháng của UBND huyện.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường và bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

### **2. Về quản lý và điều hành ngân sách:**

Năm 2017, năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách và thực hiện theo Luật ngân sách năm 2015, cần chấp hành nghiêm túc Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành cả trong việc xây dựng, thảo luận, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; thực hiện chi tiêu ngân sách 6 tháng cuối năm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là những nhiệm vụ phát sinh.

### **3. Về đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường:**

Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn của huyện các dự án cấp thiết, nhất là các dự án của ngành giáo dục. Định kỳ hàng tháng, UBND huyện, chủ trì họp giao ban XDCB với các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng để rà soát tiến độ các dự án, kịp thời giải quyết những khó khăn ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình, dự án nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn được bố trí trong năm. Có biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra, xác minh hiện trạng, lập và công bố phương án đền bù, thu hồi đất; không để việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là nguyên nhân đầu tiên gây cản trở cho tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư.

Tăng cường chỉ đạo việc triển khai các dự án về môi trường nhằm đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu cho phát triển du lịch và nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư.

### **4. Về văn hóa - xã hội:**

Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người trên địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tiếp tục nâng cao lượng và chất các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đảm bảo công tác tiếp và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

